

สำนักปลัด

- กองคลัง
- กองช่าง



เทศบาลตำบลเกาะแก้ว
เลขที่รับ 309
วันที่ 3 ก.พ. 2568
เวลา 13.40 น.

ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๓/ว ๑๑๙

ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ
ถนนแจ้งสนิท รอ ๔๕๑๒๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5})

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๐๒๓.๖/ว๘๓๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ให้เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งที่เป็นปัญหาหมอกพิษจากการเผาต่อขังข้าวและพืชไร่ในภาคการเกษตร ควันและไอเสียของยานพาหนะ ที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานและฝุ่นควัน จากภาคอุตสาหกรรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} เริ่มรุนแรงขึ้น และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่า ในบางจังหวัดมีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม

ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและกำชับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เบ้าจันทาร)
นายอำเภอเสลภูมิ

ด่วนที่สุด
ที่ รธ ๐๐๒๓๖/ว ๘๓๘



ที่ออกเลขที่
๕๖๐
๒๘/๑๐/๖๘
เวลา..... น

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

๑๘

๒๘/๑๐/๖๘

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM 2.5)

เรียน นายอำเภอ ทกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๑๖๑๓๑๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหารเรือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ให้เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งที่เป็นปัญหาหมอกพิษจากการเผาตอซังข้าวและพืชไร่ในภาคการเกษตร ควันและไอเสียของยานพาหนะ ที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นควัน จากภาคอุตสาหกรรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะที่ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เริ่มรุนแรงขึ้น และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่า ในบางจังหวัด มีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กิจการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม

จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมืออำเภอเจ้าเมืองตติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM๒.๕) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและกำชับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอินทร์ อุ่นใจ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๗/ว ๑๙๖



ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขรับที่ ๑๒๘
ลงวันที่ 16 / ๓.ค. / ๖8
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ ๓๐๓๐๐ 457

๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ 16 มี.ค. 2568

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความที่ นร ๐๕๐๕/ว(ก) ๓๖๘ 7 มี.ค. 2568
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่น
เลขที่รับ 246
จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหารเรือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ให้เหมาะสมและครบถ้วนทั้งที่เป็นปัญหาหมอกพิษจากการเผาต่อขังข้าวและพืชไร่ในภาคการเกษตร ควันและไอเสียของยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เริ่มรุนแรงขึ้น และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่า ในบางจังหวัดมีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

e-mail 1717

150

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว(ล) ๗๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 1506
วันที่ 13 ม.ค. 2563
เวลา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กองจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 156
วันที่ 13 ม.ค. 2563
เวลา

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5})

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว(ล) ๒๕๓๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้เหมาะสมและครบถ้วนทั้งที่เป็นปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและพืชไร่ ในภาคการเกษตร ควันและไอเสียของยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} เริ่มรุนแรงขึ้น และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่าในบางจังหวัดมีจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มขึ้นด้วย จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. มาตรการเกี่ยวกับพิษผลทางการเกษตร

๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการย่อยและน้ำตาลทรายขุดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้อย่างเด็ดขาด

๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดกับผู้เผาป่า ตอซังข้าว ข้าวโพด อ้อย และพืชอื่น ๆ รวมทั้งให้มีการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยขอให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย

๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาอย่างเด็ดขาด

๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบและจับกุมการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผา ตามแนวชายแดนทุกด้านของประเทศอย่างเข้มงวด

๒. มาตรการลดมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5})

๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และระงับการใช้น้ำมันพาหนะที่ปล่อยค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ

๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดและปล่อยฝุ่นละออง PM_{2.5} จากพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ประกอบการก่อสร้างซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างจริงจัง

๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เฝ้าพิจารณา กำหนดแนวทางป้องกัน มิให้เกิดการปล่อยฝุ่นละออง PM_{2.5} ในโครงการก่อสร้างของรัฐให้เหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐนำไปใช้กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) ของการจ้างก่อสร้างต่อไปให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในระยะยาวต่อไป

๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลกลาง เกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) และการระบายอากาศ (Ventilation) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม หรือ Low Cost Sensors เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างบูรณาการต่อไป

๒.๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

๓. มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่มีการลักลอบเผา และเกิดไฟไหม้ลุกลามในวงกว้างและเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่นละออง PM_{2.5}

๓.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบว่ามีกฎหมายใดหรือไม่ที่สามารถนำมาใช้บังคับเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสมควรมีกฎหมายหรือกำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมประการใด เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป แล้วนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐฎา จาริ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี